



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
16 พฤศจิกายน 2564



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 16 พ.ย. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 5,947 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,030,700 ราย รักษาหายเพิ่ม 7,943 ราย รักษาหายสะสม 1,918,452 ราย ยังรักษาอยู่ 92,105 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 62 ราย เสียชีวิตสะสม 20,143 ราย ผู้ได้รับวัคซีนแล้ว 85,476,299 โดส สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 254,451,617 ราย เสียชีวิต 5,120,408 ราย รักษาหาย 231,222,366 ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ** คือ WHO ยังไม่จัดโควิดสายพันธุ์ใหม่ B.1.640 เป็นสายพันธุ์น่ากังวลต้องติดตาม **สหรัฐฯ** ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ให้ประชาชนแล้วกว่า 440 ล้านโดส **อิสราเอล** อนุมัติฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้เด็กอายุ 5-11 ปี ซึ่งมีประโยชน์มากกว่าโทษ **ออสเตรีย** ตั้งด่านตรวจส่งล็อกดาวน์ห้ามคนไม่ฉีดวัคซีนออกนอกบ้าน **อียิปต์** กรุงไคโรตั้งจุดฉีดวัคซีนในสถานีรถไฟใต้ดิน, เตรียมทดลองทางคลินิกสำหรับวัคซีนป้องกันโควิด 19 ที่พัฒนาในประเทศ **เนปาล** เริ่มฉีดวัคซีนให้ประชาชนอายุต่ำกว่า 18 ปี **นิวซีแลนด์** จะเริ่มฉีดวัคซีนบูสเตอร์โดส 29 พ.ย.นี้ **จีน** พบเคสตากระบาดหนักในเมืองต้าเหลียนที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีน, บ.แคนซิโน สาธิตวิธีใช้วัคซีนแบบสุดคมในมณฑลไหหลำ **กัมพูชา** เลิกกักตัวผู้เดินทางเข้าประเทศฉีดวัคซีนครบโดส **ลาว** เน้นผู้ป่วยโควิดอาการเล็กน้อย กักตัวอยู่บ้าน

ประเด็นสำคัญ

1. เตรียมความพร้อมฉลองสงกรานต์ 65 เต็มรูปแบบ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผจก.รายวัน 360 องศา เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., กท.ธุรกิจ, คมชัดลึก, กรมประชาสัมพันธ์, สวท., acnews, sondhitalk, thailandplus, mcot)

- รมช.สร. พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน Andaman Hub Medical Center และระบบส่งต่อผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินทางทะเล ณ ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินเขาหลัก จ.พังงา พร้อมกล่าวว่าจากนี้ถึงเดือน ธ.ค.64 ต้องเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่น ขณะนี้พบการติดเชื้อเพิ่มขึ้นจากกิจกรรมรวมกลุ่มคน เช่น งานกฐิน การจัดงานลอยกระทงที่จะมาถึง และการเปิดรับ นทท. ขอทุกฝ่ายร่วมรักษาวินัย ระดมฉีดวัคซีน เข้มมาตรการ ไม่ให้เกิดคลัสเตอร์ใหญ่ เชื่อว่าปีใหม่จะมี นทท.เดินทางมาจำนวนมาก และสงกรานต์ปีหน้าจะได้กลับมาเฉลิมฉลองเต็มรูปแบบ

2. สร.จัดสัปดาห์แห่งการฉีดวัคซีน 27 พ.ย. - 5 ธ.ค.64

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ผจก.รายวัน 360 องศา, กท.ธุรกิจ, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, สำนักข่าวอิศรา, ประชาชาติ, กท.ธุรกิจ, NBT, TNN, INN, thailandplus, thestandard)

- ปลัด สร. กล่าวว่า ขณะนี้ไทยฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า 85 ล้านโดส ซึ่ง สร. ตั้งใจจะทำให้ถึง 100 ล้านโดส ภายในสิ้น พ.ย. นี้ สำหรับมาตรการที่จะเร่งรัดให้ ปชช. มาฉีดวัคซีนของทุกภาคส่วน สร. จะทำหน้าที่ในการฉีด โดยจัดกิจกรรมสัปดาห์แห่งการฉีดวัคซีน 27 พ.ย.-5 ธ.ค. 64 และมีการจัดทีมเชิงรุก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และขยายไปยังแรงงานต่างด้าว เดินหน้ามาตรการ VUCA ควบคุมโรค โดย มท. จะค้นหาเชิงรุกกลุ่มที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนและนำมาฉีด ส่วน ศธ. มหาวิทยาลัย โรงเรียนแพทย์ จะสื่อสารข้อมูลด้านวัคซีนให้ประชาชนทราบ ภาคเอกชนจะจัดส่วนลดค่าโดยสารรถสาธารณะ ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า และ ศบค.สั่งการผู้ว่าฯ ให้บริหารจัดการกลุ่มที่ยังไม่ได้รับวัคซีน ใจให้ประชาชนมาฉีดวัคซีน และออกประกาศให้การไปที่สาธารณะจะต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 โดส เพื่อจะให้เกิดความปลอดภัย เพราะถือเป็นความรับผิดชอบต่อชุมชน

- นพ.เฉวตสรร นามวาท กล่าวว่า ขอความร่วมมือให้มาฉีดวัคซีน เดือน พ.ย.นี้ พื้นที่ต่างๆ ที่มีการปรับเปลี่ยนสี ผ่าหน่วยงาน สถานประกอบการ ศึกษามาตรการอย่างเคร่งครัด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ประชาชาติ, กท.ธุรกิจ)

- โฆษก ศบค. กล่าวว่า 10 จว.ที่มียอดฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ต่ำที่สุด ได้แก่ นครพนม หนองบัวลำภู บึงกาฬ สกลนคร กาฬสินธุ์ แม่ฮ่องสอน สุรินทร์ ร้อยเอ็ด ยโสธร และอ่างทอง ซึ่งต้องติดตามให้ฉีดครอบคลุมให้ได้ร้อยละ 70 นอกจากนี้ที่ประชุม EOC สร. ได้เสนอแผนเร่งรัดฉีดวัคซีน จัดสัปดาห์ฉีดวัคซีน 27 พ.ย.-5 ธ.ค. เสนอแจก “คนละครึ่ง-ส่วนลดพิเศษ” ใจฉีดวัคซีน

3. สถานการณ์โควิดชายแดนใต้-เชียงใหม่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์, workpointtoday)

- ปลัด สร. กล่าวถึงสถานการณ์การติดเชื้อโควิด 19 ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ สงขลา นราธิวาส ปัตตานี และยะลา หลังจากเข้าไปควบคุมโรคเป็นเวลา 1 เดือน เห็นได้ว่าสถานการณ์เลยจุดสูงสุดไปแล้ว และทิศทางอยู่ในขาลง อย่างไรก็ตาม ยังมีการระบาดเพิ่มขึ้นในจังหวัดอื่นๆ 6 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช เชียงใหม่ ตาก ขอนแก่น ตรัง และพัทลุง แต่เมื่อได้ควบคุมโรคไปเป็นระยะเวลา 1 เดือน ก็มีแนวโน้มลดลง เหลือจ.เชียงใหม่ ที่ยังคงมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอยู่ ยังต้องรอและเฝ้าระวังไปอีกระยะหนึ่ง

4. สหรัฐฯ ยังไม่พบเชื้อโควิด 19 กลายพันธุ์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ช่อง 5, TNN

- อธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุ ขณะนี้ไทยยังไม่พบเชื้อโควิด 19 กลายพันธุ์ ในสายพันธุ์ย่อย B.1.640 ที่พบครั้งแรกในฝรั่งเศส และสหราชอาณาจักร และยังไม่พบข้อมูลเรื่องการแพร่ระบาด สั่งจับตามองใกล้ชิด ทั้งนี้หลังการเปิดประเทศครบ 14 วัน พบว่ามีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทยทั้งสิ้น 50,074 ราย พบมีการติดเชื้อเพียงร้อยละ 0.11

5. มั่นใจ AZ ทุกโดสที่ผลิตในไทย คุณภาพเทียบสากล

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, มติชนสุดสัปดาห์, สปริงนิวส์, infoquest, sanook, TNN, mcot, plewseengern)

- อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วย นายทรงพล ติงศกิจ กรรมการ ผจก.บ.สยามไบโอไซเอนซ์ จก. และ นายเจมส์ ติก ประธาน บ.แอสตราเซนเนกา (ประเทศไทย) จก. ร่วมเปิดเผยถึงกระบวนการผลิตวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ของ บ.แอสตราเซนเนกา และคุณภาพของวัคซีนที่นำมาฉีดในประเทศไทย ว่า กรมวิทยาศาสตร์ฯ โดยสถาบันชีววัตถุ ในฐานะห้องปฏิบัติการอ้างอิงแห่งชาติ เป็นหนึ่งใน 12 ห้องปฏิบัติการอ้างอิงของ WHO มั่นใจว่าวัคซีนทุกขวดได้รับการพิจารณาตรวจสอบมาตรฐานโดยกรมวิทยาศาสตร์ฯ ซึ่งมีขีดความสามารถระดับโลก ว่ามีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ เชื่อมั่นได้ว่าคนไทยจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดได้มาตรฐานสากล

6. ย้ำโรงเรียนเร่งกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (ผจก., newtv)

- อธิบดีกรมควบคุมโรค ห่วงเปิดเทอม เด็ก-เยาวชนเสี่ยงป่วยไข้เลือดออก ย้ำสถาบันการศึกษาทั่วประเทศเร่งจัดการสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย วันระบาศ้าเดมิโควิด 19

7. คำแนะนำอดีตผู้ป่วยโควิดกลับเข้าสู่สังคม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สปริงนิวส์, สำนักข่าวอิศรา, ช่อง 7

- องค์กรวิชาชีพทางการแพทย์ 5 องค์กร ได้แก่ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย และสมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย ออกประกาศเรื่อง การกลับเข้าสู่สังคมของอดีตผู้ป่วยโควิด 19 หลังครบกำหนดรักษาหรือกักตัวหลังมีอาการหรือหลังตรวจ RT-PCR ได้ผลลบ ครบ 10 วัน หรือ 20 วันกรณีมีอาการรุนแรง และได้รับอนุญาตให้กลับบ้านได้ จะไม่มีการแพร่เชื้อจากผู้นั้น ไม่จำเป็นต้องกักตัวต่อ สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติตามแนววิถีชีวิตใหม่ และไม่ต้องตรวจหาเชื้อซ้ำอีก ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด เพราะไม่มีประโยชน์

8. ชาวปลอม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผจก., js100, ไทยนิวส์

- ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ระบุ การแชร์ข้อความทางสื่อออนไลน์ว่า พบธาตุเหล็กกับโครเมียมในวัคซีน AZ ได้ตรวจสอบกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ ยังไม่พบรายงานในต่างประเทศว่าวัคซีน AZ พบแร่ธาตุดังกล่าว

9. ยื่นหลักฐานรายชื่อผู้ป่วยโควิด 19 รักษาหายด้วยสมุนไพร

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผจก.รายวัน 360 องศา, เว็บไซต์ (ผจก., pptv)

- หมอเนอ ยื่นหลักฐานเอกสารพร้อมรายชื่อผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 จำนวน 3 ราย ให้กับศาลปกครองกลางนำไปประกอบการพิจารณาคดีเพิ่มเติมกรณีใช้สมุนไพรรักษาโควิดหาย ที่ผ่านมามีความคืบหน้า และจะไม่ทวงถามอีกแล้ว หากยังมีเฉยต่อสมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อประชาชนคนไทย อาจมอบเอกสารให้ฝ่ายค้านนำไปอภิปรายในสภา

10. ประท้วงค้านเปิดตลาดนัด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด, ChiangmaiNews

- ชาวบ้าน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ รวมตัวยื่นหนังสือถึงผู้ว่า เชียงใหม่ คัดค้านการเปิดตลาดนัดไทยช่วยไทย ระหว่างวันที่ 12-21 พ.ย.64 ที่อนุญาตให้คนนอกเข้าพื้นที่ค้าขายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ หวั่นโควิดระบาดซ้ำ ขณะเดียวกันตลาดนัดในพื้นที่ซึ่งชาวบ้านนำพืชผักทางการเกษตรมาขายกลับไม่เปิดให้ค้าขายตั้งแต่มีการแพร่ระบาด

11. เชียงใหม่สั่งปิดสถานที่เสี่ยง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์ 77kaoded

- กก.โรคติดต่อ จ.เชียงใหม่ มีมติสั่งปิดสถานที่เสี่ยงควบคุมการแพร่ระบาด หลังพบการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน ได้แก่ ตลาดสดทุ่งเสี้ยว อ.สันป่าตอง, ตลาดเย็นโกมัย อ.สารภี และสถานรับเลี้ยงเด็กบ้านครูน้อง อ.แม่แตง พร้อมเร่งตั้ง รพ.สนาม รับผู้ป่วยวิกฤตภายในบริเวณฮออลล์ 3 ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่

12. จับแก๊งยาสูบผลิตถุงมือยางเถื่อน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ข่าวสด, ผจก.รายวัน 360 องศา, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด, ผจก., พิมพ์ไทย, ฐานเศรษฐกิจ, คมชัดลึก, สยามรัฐ, แนวหน้า, 77kaoded, kapook, topnews, pptv, mcot, thaipbs)

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- ดร. ปคบ.-ปศ. แดลงจับอดีตแก๊งยาภูเขา นายชอุชิ โอซาวา วัย 42 ปี สัญชาติญี่ปุ่น ผู้ต้องหาตามหมายจับคดีร่วมกันผลิตเครื่องมือทางการแพทย์โดยไม่ได้รับอนุญาต ตาม พ.ร.บ.เครื่องมือแพทย์ พ.ศ.2562 พบโกดังแห่งหนึ่งบริเวณหมู่ 11 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี มีกล่องบรรจุเครื่องมือทางการแพทย์ จำนวนกว่า 1 หมื่นกล่อง พบเครื่องมือทางการแพทย์มูลค่ากว่า 100 ล้านบาท ไม่ได้คุณภาพ ส่งขายทั้งในไทย-ต่างประเทศ มูลค่าความเสียหาย 286 ล้านบาท โดยติดตามจับนายชอุชิได้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งย่านเพลินจิต เขตปทุมวัน</p>	
<p>มาตรการของ สธ. และประเด็นอื่นๆ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ (แนวหน้า, ไทยรัฐ, ผจก., ไทยโพสต์, สยามรัฐ, ศูนย์ข่าวแชนนัล, js100, newtv, new18)</p> <p>- นายกฯ พบผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว ผู้นำท้องถิ่น จ.กระบี่ ยืนยันรัฐบาลให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวปลอดภัยภายใต้กติกาสาธารณสุข พร้อมส่งเสริมให้การท่องเที่ยวอันดามันเป็นการท่องเที่ยวระดับโลก เชิญชวนให้ทุกคนฉีดวัคซีนโควิด 19 และปีหน้ารัฐบาลเร่งพัฒนาวัคซีน และจะมีการฉีดเข็ม 3 ด้วย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ไทยโพสต์</p> <p>- 3 แพทย์นักวิจัย ผู้คิดค้นเทคนิค สร้างวัคซีนชนิด mRNA คำว่ารางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2564 ได้แก่ รอง ศ.ดร.กอดอลิน กอริโก จาก สหรัฐฯ/ฮังการี, ศ.ดร.นพ.ดร. ไวส์แมน จาก สหรัฐฯ, ศ.ดร.ปีเตอร์ คูลิส จาก แคนาดา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์, TNN, thebangkokinsight</p> <p>- ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา โโพสต์ว่า การยึดระยะเวลาเข็มสองของ mRNA (ไฟเซอร์) จาก 3 สัปดาห์ไปเป็น 10 สัปดาห์ จะกระตุ้นภูมิคุ้มกันโดยเฉพาะแอนติบอดีต่อไวรัสที่สูงกว่าและอยู่ได้ยาวนานกว่า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (มติชน, คมชัดลึก, ผจก., ฐานเศรษฐกิจ, โโพสต์ทูเดย์, js100, thestandard, pptv, ช่อง 7, amarintv, thebangkokinsight, INN, thaipbs, sanook, nationtv, mthai)</p> <p>- เลขาธิการ คปภ. เผยว่า กรณีประกันโควิดแบบแจกจ่ายจบ ได้เห็นขอบแนวทางแก้ปัญหาพร้อมกัน คือ ให้บริษัทประกันเสนอขายประกันโควิดชนิดใหม่ ทดแทนประกันแบบแจกจ่ายจบได้ แต่ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ทำประกันเท่านั้น ไม่สามารถบังคับให้เปลี่ยนประกันได้</p>	
ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>วันเบาหวานโลก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน</p> <p>- อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เนื่องในวันเบาหวานโลก 14 พ.ย. แนะนำใช้สมุนไพรพื้นบ้านปรุงเป็นอาหาร ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด เช่น มะระขี้นก ผักเชียงดา, กะเพรา, ขะพลู, ตำลึง ฯลฯ ทั้งนี้ไม่ควรรับประทานผลมะระขี้นกสูง อาจคลื่นไส้ อาเจียน และระบบประสาททำงานผิดปกติ ส่วนศาสตร์การแพทย์แผนจีน มุ่งเน้นการปรับสมดุลร่างกายเป็นหลัก เพื่อให้อวัยวะภายในทำงานปกติ เกิดสมดุลและสามารถสร้างอินซูลินได้มากขึ้น ซึ่งทำให้ลดยาเบาหวานแผนปัจจุบันได้ และการรักษาร่วมกันยังช่วยลดและป้องกันอาการข้างเคียงที่เกิดร่วมกับโรคเบาหวานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>ด้านสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับภาคีเครือข่ายและโรงพยาบาลราชวิถี จัด"สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างเครือข่ายและชมรมเบาหวานของประเทศไทยให้เข้มแข็งและยั่งยืน" จัดทำแพลตฟอร์มการเรียนรู้บนเว็บไซต์ www.t2dminsulin.com สำหรับผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ต้องใช้อินซูลิน ให้ข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับอินซูลิน และนำไปปรับใช้ดูแลตนเองได้</p>	-
<p>แนะนำสถานพยาบาลของอนุมัติโฆษณา ก่อนเผยแพร่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (คมชัดลึก, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, thailandplus)</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรม สบส. เปิดเผยว่า ตลาดสุขภาพและความงามมีการขยายตัวต่อเนื่อง และมีการโฆษณากระตุ้นให้ประชาชนเข้ารับบริการ โดยเฉพาะการโฆษณาผ่านสื่อโซเชียล ซึ่งกฎหมายสถานพยาบาลได้กำหนดให้การโฆษณาหรือประกาศในทางการค้าของสถานพยาบาลต้องยื่นขออนุมัติต่อกรม สบส. หรือ สสจ. ที่สถานพยาบาลตั้งอยู่ก่อนเผยแพร่ทุกครั้ง เพื่อตรวจสอบว่าถูกต้องเหมาะสม หากไม่ปฏิบัติตามมีความผิดตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p>	-
<p>ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุช่วงหน้าหนาว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กท.ธุรกิจ, thailandplus, TNN, thebangkokinsight</p> <p>- นพ.วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ แนะนำผู้สูงอายุเตรียมตัวรับมือ 5 โรคที่พบบ่อยในช่วงหน้าหนาว ประกอบด้วย 1.โรคติดต่อทางการหายใจ 2.โรคผิวหนัง 3.โรคในระบบไหลเวียนเลือด เลี่ยงอาหารไขมันสูง ออกกำลังกายสม่ำเสมอ พบแพทย์หากอาการรุนแรงขึ้น 4. อุณหภูมิร่างกายลดลงมากผิดปกติ 5.โรคปวดข้อเรื้อรัง ควรรักษาความอบอุ่นให้กับร่างกาย ป้องกันตัวเอง ออกกำลังกาย พบแพทย์เมื่อมีอาการผิดปกติ และคนในครอบครัวช่วยดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>โรคไข้รากสาดใหญ่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thaipbs, ch7, Chiangmainews</p> <p>- กรมควบคุมโรค คาดว่าในช่วงปลายฝนต้นหนาว พบผู้ป่วยโรคไข้รากสาดใหญ่เพิ่มขึ้น จากเดินทางท่องเที่ยวตามป่าเขา และกางเต็นท์นอน แนะนำสวมเสื้อผ้าให้มิดชิด มีสารป้องกันแมลง และทายากันยุง หลีกเลี่ยงการเข้าไปในบริเวณที่มีตัวไรอ่อน ชุกชุมหรือบริเวณที่มีการปลูกป่าใหม่ ชายป่า หรือบริเวณต้นไม้ใหญ่ที่แสงแดดส่องไม่ถึง พื้นที่เกษตรกรรม หลังออกจากพื้นที่เสี่ยงให้อาบน้ำ และซักเสื้อผ้าด้วยผงซักฟอกเข้มข้น หากมีไข้ คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ หนาวสั่น มีผื่นแดงนูนคล้ายแผลพุพองหรือตาแดง ภายใน 2 สัปดาห์ ควรรีบไปพบแพทย์ทันทีพร้อมแจ้งประวัติการเข้าป่าเพื่อรับการรักษาโดยเร็ว ป้องกันการเสียชีวิต</p>	-
<p>ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอั่งรักษาโรคตา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, สยามรัฐ, thailandplus</p> <p>- อย. เตือนอย่าหลงเชื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร "วี ไอ เอส พลัส" อดอ้างสรรพคุณสารอาหารบำรุงสายตาที่ขายดีที่สุดในอเมริกา ดูแลเนื้อเยื่อด้านในและรอบดวงตาป้องกันโรคสายตาและต้อต่าง ๆ ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าเป็นข้อมูลลง เป็นการโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก อย. จึงได้สั่งระงับการโฆษณาและดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้อง</p>	-
<p>ผลิตภัณฑ์สมุนไพรอั่งรักษาป่วยทางจิตใจ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- อย. เตือนผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อ การโฆษณาจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร Bach flower Remedies ทางเฟซบุ๊ก อ้างสรรพคุณยารักษาใจจากดอกไม้ในสูตรของบาค (Bach flower Remedies คือ การใช้ดอกไม้ เพื่อรักษาอาการป่วยทางจิตใจ) ตรวจสอบพบว่าเป็นข้อมูลลง เป็นการโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก อย. ไม่พบการขึ้นทะเบียน จึงไม่สามารถประเมินความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์ตามที่กล่าวอ้าง</p>	-
<p>เตรียมก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก รพ.หล่มสัก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์</p> <p>- รพ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สธ.จำนวน 119 ล้านบาท เพื่อใช้ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 4 ชั้น รองรับบริการให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยในเขตพื้นที่ อ.หล่มสัก และ อ.ใกล้เคียง กำหนดพิธีวางศิลาฤกษ์ ในวันที่ 27 พ.ย. 2564 เวลา 09.09 น. ณ ลานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ รพ.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธี</p>	-